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Questions 

1. ก่อนหน้าน้ีมีผู้จดัการกองทนุในประเทศราว 20 รายเข้าพบ มีความคืบหน้าอย่างไร ? 

ตอบ จากทีไ่ดเ้ขา้พบกลุม่ผูจ้ดัการกองทุนภายในประเทศผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ไปนัน้ บรษิทัฯ ไดร้บัความสนใจและ

เสยีงตอบรบัทีด่มีากกบัแนวโน้มและทศิทางของแต่ละธุรกจิทีจ่ะมุง่ไป รวมถงึกระแสของโลกดจิทิลัทีจ่ะช่วยสนบัสนุนให้

ทุกธุรกิจของบรษิัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2564 น้ี ปัจจุบนักลุ่มผู้จดัการกองทุนดงักล่าวยงัคงติดตาม และขอ

อพัเดทขอ้มูลข่าวสารกบับรษิทัฯ อยู่เป็นประจ า ดงันัน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีจิกรรมดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ผ่านช่องทาง

ออนไลน์เพิม่มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น การประชุมนักวเิคราะห ์การประชุมผูจ้ดัการกองทุน การประชุมสื่อมวลชน และการ

ประชุมอื่นๆ ส าหรบันกัลงทุนและผูถ้อืหุน้ทีส่นใจ  

 

2. ยงัมัน่ใจรายได้นิวไฮแตะ 6 พนัลบ.อยู่หรือไม่ ? 

ตอบ บรษิทัฯ ยงัคงมัน่ใจตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้
 

3. ปัจจบุนั Backlog เท่าไหร่แล้ว ? และมีงานท่ีรอเซน็หรือรอผลประมลูอีกเท่าไหร่ช่วงท่ีเหลือปีน้ี ? 

ตอบ Backlog ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2564 ของธุรกจิวศิวกรรมเท่ากบั 982.45 ลา้นบาท และธุรกจิโทรคมนาคมเท่ากบั

3,645 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดดา้นลา่งน้ี 
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โดยในปี 2564 มงีานโครงการของธุรกจิวศิวกรรมทีบ่รษิทัฯ คาดวา่จะเขา้รว่มเพิม่เตมิ ดงัน้ี  

(1) งานก่อสรา้งสายสง่ใตด้นิ จ.ขอนแก่น มลูคา่ 34 ลบ. อยูร่ะหวา่งรอลงนามสญัญาในชว่งตน้เดอืนมถุินายน 2564 

(2) งานระบบไฟฟ้าสายเคเบลิใตน้ ้าเกาะปันหย ีมลูคา่ 144 ลบ. อยูร่ะหวา่งรอลงนามสญัญาในชว่งเดอืนมถุินายน 2564 

(3) งานระบบไฟฟ้าสายเคเบลิใต้น ้าเกาะสมุย มูลค่า 1,230 ลบ. อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครอง คาดว่า

จะตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควร จนกวา่จะมคีวามชดัเจนต่อไป 

(4) งานวางระบบสายเคเบิล้ใตน้ ้าแม่น ้าเจา้พระยา มลูค่า 85 ลบ. อยู่ระหว่างรอผลการประมลูงานอย่างเป็นทางการ 

คาดวา่จะสามารถลงนามสญัญาไดใ้นชว่งไตรมาสที ่3/2564 

(5) งานสถานีไฟฟ้ายอ่ยเชื่อม จ.เชยีงใหม่ - จ.สพุรรณบุร ี- จ.สกลนคร มลูค่า 535 ลบ. โดยบรษิทัฯ ไดร้บัสดัสว่นงาน

ทัง้สิน้ 2 ใน 3 ของมลูค่ารวม และปัจจุบนัอยู่ระหวา่งรอผลการประมลูงานอยา่งเป็นทางการ คาดวา่จะสามารถลง

นามสญัญาไดใ้นชว่งไตรมาสที ่3/2564  
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4. โครงการ CC3 ส่งมอบไป 100% หรือยงั ? จะมีการรบัรู้ค่าปรบัอะไรเพ่ิมอีกไหมจากโครงการน้ี ? หรือมีโอกาส

ได้ reverse อะไรคืนไหม ? 

 ตอบ ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดส้ง่มอบงานไปแลว้ 97% โดยโครงการน้ีจะไมม่กีารรบัรูค้่าใชจ้่ายเพิม่เตมิหรอืค่าปรบัใดๆ อกี

ในปี 2564 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ก าลงัอยูร่ะหวา่งการเรยีกคนืค่าปรบัทีถู่กหกัไป โดยคาดวา่ภายในไตรมาส 2 ของปีน้ีจะ

ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

 

5. ทิศทางผลประกอบการในช่วงไตรมาส 2/64 เป็นอย่างไร ? มีผลกระทบจากโควิด-19 หรือไม่ ? มากน้อยแค่ไหน 

? 

ตอบ  บรษิทัฯ คาดวา่ผลประกอบการในไตรมาสที ่2/ 2564 จะมทีศิทางทีด่ขี ึน้ในทุกธุรกจิเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั

ของปีก่อนหน้า โดยโควดิ-19 เป็นปัจจยัสนบัสนุนหลกัทีท่ าใหก้ารเปลีย่นแปลงทางดา้นดจิทิลัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ สง่ผล

ใหค้วามตอ้งการในสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการสือ่สารโทรคมนาคมสงูขึน้ 

 

6. รายได้ทัง้ปียงัเป็นไปตามเป้าหมาย 6,000 ล้านบาทหรือไม่ ? 

ตอบ บรษิทัฯ ยงัคงมัน่ใจตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้

 

7. งานท่ีอยู่ระหว่างการย่ืนประมูลใหม่มีก่ีโครงการ? มูลค่าเท่าไหร่? โอกาสรบังานมากน้อยแค่ไหน? รู้ผลการ

ประมลูเม่ือไหร่ ? 

ตอบ ตามรายละเอยีดในขอ้ 3   

 

8. ทิศทางอตุสาหกรรมเป็นอย่างไรบ้างในปีน้ี ?  

ตอบ  บรษิทัฯ คาดวา่อุตสาหกรรมเทคโนโลยกีารสือ่สารและโทรคมนาคมจะมทีศิทางการเตบิโตทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ 

 

9. Substations - across 3 provinces และ Submarine Cable Chao Phraya River เข้าประมูลหรือยงั? คาดหวงั

ได้งานเท่าไหร่ ? 

ตอบ  บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ประมลูงานสถานีไฟฟ้ายอ่ยเชื่อม จ. เชยีงใหม่ - จ.สุพรรณบุร ี- จ. สกลนคร  และงานวางระบบ

สายเคเบิล้ใตน้ ้าแม่น ้าเจา้พระแลว้ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอผลการประมลูงานอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะสามารถลงนาม

สญัญาไดใ้นชว่งไตรมาสที ่3/2564 
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10. แนวโน้มผลการด าเนินงานไตรมาส 2/64 จะเติบโตหรือไม่? เพราะอะไร ? 

ตอบ บรษิทัฯ คาดวา่ผลประกอบการในไตรมาสที ่2/ 2564 จะมทีศิทางทีด่ขี ึน้ในทุกธุรกจิเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั

ของปีก่อนหน้า โดยโควดิ-19 เป็นปัจจยัทีส่นับสนุนการเปลีย่นแปลงดา้นทางดจิทิลัใหเ้ตบิโตอย่างรวดเรว็ ท าใหค้วาม

ตอ้งการในสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการสือ่สารโทรคมนาคมสงูขึน้ 

 

11. มีแผนดึงดดูกองทนุธรรมาภิบาล ลงทนุหุ้น ILINK อย่างไร ? 

ตอบ เน่ืองจากหุน้ ILINK ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิทีค่ านึงถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) มา

อย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษัทฯ ได้รบัการคดัเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยัง่ยืน  หรือ Thailand Sustainability Investment 

(THSI) ตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้มา ดงันัน้ บรษิทัฯ จะมุง่เน้นการสือ่สาร และใหข้อ้มลูในดา้นการประกอบธุรกจิอยา่งยัง่ยนื

เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันกัลงทุน และกลุม่ผูจ้ดัการกองทุนมากขึน้ 

 


